
รายงานการประชุม

วันศุกร์ที่  22 กันยายน  2566 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 4
ประจ าปี พ.ศ.2566







๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 

 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่   

2 นายโชคชัย พันศิริวรรณ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1   

3 นายวังสาคร หมั่นขีด รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2   

4 นายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธ ุ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  

5 นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 2  
6 นางมยุรี ยาวิชัย 

 
ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  

7 นายยุทธพันธุ์ บรรลือ 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 4  
8 นายผิน สิงห์เทพ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
9 นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  

10 นางสุขาวดี  วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
11 นายทศนาถ สำเนียง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  
12 นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 1  
13 นายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 2  
14 นายแสงสว่าง เสือขำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 1  
15 นายบุญโชติ ยานสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  
16 นางสาวพยอม ขุนชุ่ม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  
17 นายสนิท เวียงนาค ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             

เขต 1 
 เขต 1  

18 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             
เขต 1 

 เขต 2  
19 นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย  เขต 1  
20 นางกุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  

21 นายปฏิพล จอมดวง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 2  

22 นางธนินจิตรา ศุภศิร ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอหนองม่วงไข่ เขต 1  

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น          เขต 4      

เขต 2 
ลา 

2 นายอรรถพล คำมีสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             เขต 3 ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

2 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นางสาวปาริชาติ 

 
หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

5 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ หวัหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6 นางทิตติยา สุกใส เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7 นายพักรบ หิรัณยรัศมี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

8 นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ ผู้อำนวยการกองคลัง 
9 นายสมาน สงกอก ผู้อำนวยการกองช่าง 

10 นายธนวัฒน ์ สนธ ิ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

11 นางสิริดา   นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

12 นางสาวณัฐมน สุดแดน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รกัษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

13 นางสาวปวีณา ใจกระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่  
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 

14 นายวินัย ทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย 
(แทนผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย) 
 15 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพรเ่ด่นไชยวิทยา 
 16 นายประสพ สีนุย หัวหน้าฝ่ายกอ่สร้างและซ่อมบำรุง 

17 นายธวัชชัย จีกัน หวัหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
18 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
20 นางบัวลอย พรมเวช หวัหน้าฝ่ายการเงินและบญัชี 
21 นางสาวนวพร เชี่ยวชาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
22 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
23 นางขวัญทอง เชื้อสุวรรณ นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
24 นางสาวพิรดา รัตนากรไพบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
25 นายเกียรติศักดิ์ ขันคำนันต๊ะ นายช่างโยธาอาวุโส 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

26 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
27 นางสาวอรวรรณ์ ปินะสุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
28 นางสาวจิราวรรณ เครือวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
29 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
30 นางจุมพิตรา ศรีเจริญจิตร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
31 นายรติพล วันมหาใจ พนักงานขับรถยนต์ 
32 นายศดิศพงศ์ สืบเครือ ผู้ช่วยงานสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
33 นายณัฐภัทร คำวัง พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



๔ 
 

เริ่มการประชมุ เวลา 14.00 น. 

นางทิตติยา  สุกใส  เรี ยนท่ านประธานสภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดแพร่                  
เลขานุการสภา อบจ.แพร ่ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่ านสมาชิกสภา                
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   ขณะนี้  ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน            
จังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 แล้ว 

   บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม     
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่
ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ ...จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรยั... 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เชิญนั่งครับ  
ประธานที่ประชุม    เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก                

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน 

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566           
เพ่ือพิจารณาญัตติเรื่องต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ   

จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ซึ่งถือเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง 
แต่ละอำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และงานด้านตรวจสอบ 
ควบคุมการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้เป็นไปด้วย          
ความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติภาร กิจสำคัญ
ดังกล่าว ขอให้ ทุกท่านได้โปรดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ              
การอภิปราย การซักถาม หรือการปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ ควรเป็นเรื่อง             
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมาย ในแนวทางที่เป็นประโยชน์              
ต่อท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จรงิ 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี  
พ.ศ.2566 ณ บัดนี้ 

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมระเบีบบวาระที่ 1 ทางฝ่ายบริหาร
ขอเปลี่ยนแปลงเอกสารระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติกันเงิน          
ไว้ เบิ กตัดปี  - กรณี มิ ได้ก่อหนี้ ผู กพัน  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                
หน้าที่  3 รายการที่ 13 และขอเพ่ิมระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 ญัตติ           
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566              

 
 



๕ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  สมาชิ กสภาฯ ท่ าน ใด เห็ นชอบตามที่ ท่ านน ายกฯ เสนอ                    
ประธานที่ประชุม ขอเปลี่ยนแปลงเอกสารระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.2 และขอเพ่ิมญัตติ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 1 ญัตติ 
 ถ้าเหน็ชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร ่ เห็นชอบ จำนวน ๒1  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เหน็ชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณ ครับ  เป็น อันว่ าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วน               
ประธานสภา อบจ.แพร่ จังหวัดแพร่ เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปลี่ยนแปลง
ประธานที่ประชุม เอกสารระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 และเพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5              
 จำนวน 1 ญัตติ ข้อ 5.3 และขอใช้ระเบียบวาระการประชุมชุดใหม่              
 ที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  

  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที ่1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  วันนี้มีสมาชิกสภาฯ  ลาประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  1. นายเจริญ  สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่         
ประธานที่ประชุม อำเภอสูงเม่น เขต 4 

 2. นายอรรถพล  คำมีสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน            
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 3 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานทีป่ระชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   2.1 รบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
ประธานสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันศุกร์            
ประธานที่ประชุม ที ่15 กันยายน 2566 
   เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม
 ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมอืครับ  
     มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
ประชุม      
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภา อบจ.แพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 
ประธานที่ประชุม ประจำปี พ.ศ.2566 เมือ่วันศุกร์ที ่15 กันยายน 2566  
    ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร ่ เห็นชอบ จำนวน ๒1  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เหน็ชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
       

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา         
ประธานสภา อบจ.แพร่. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  3
ประธานทีป่ระชุม. ประจำปี พ.ศ.2566 เมือ่วันศุกร์ที ่15 กันยายน 2566 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถ้าม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิน่ตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
ประธานที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม ่
ประธานสภา อบจ.แพร่   ข้อ 5.1 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน – กรณีมิได้ก่อหนี้
ประธานทีป่ระชุม ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การ          
 บริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
    ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนวุัธ  วงศว์รรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                  
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

      สำหรับระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 - 5.3 เป็นญัตติที่เกี่ยวกับ      
งานธุรการ กระผมใคร่ขออนุญาตให้ ว่าที่ ร้อยตรีศุภชัย  ทานะขันธ์                    
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้นำเสนอ ครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 

 



๗ 
 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
ปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติอนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน – กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เนื่องจาก         
มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน             
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วน
จั งหวัดแพร่  ได้ อนุ มั ติกัน เงิน ไว้ เบิ กตัดปี  – กรณี มิ ได้ ก่อหนี้ ผู ก พัน            
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ     
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 บัดนี้ได้สิ้นสุด
ระยะเวลากันเงินแล้ว แต่ยังมิ ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน จึงมีความ
จำเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน – กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส่วนราชการ         
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดังนี้  
 1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 รายการ           
เป็นเงิน 1,079,100.- บาท 
 2. กองสาธารณสุข จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 2,032,900.- บาท  

   รวมขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน – กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 22 รายการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 3,112,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืน -               
สองพันบาทถ้วน) 

   เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)                      
พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด         
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็น           
ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาทอ้งถิ่น ได้อีกไมเ่กนิระยะเวลาหนึ่งป ี

   กรณี เมื่ อสิ้ นสุ ดระยะเวลาการกั น เงินตามวรรคหนึ่ งแล้ ว                                 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมไิด้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจา่ยเงินไดไ้ม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น...  
  ดังนั้ น องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  จึ งขออนุมัติต่อสภา               
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน -  
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ของส่ วนราชการในสั งกัดองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่ดั งกล่ าว                 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 
 
 
 



๘ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม    ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมต ิ

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน -                  
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร ่     
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 21 ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไมเ่หน็ชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย               
ประธานทีป่ระชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 
    ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
  ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
ปลัด อบจ.แพร ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน               

ไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เนื่องจากมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์              
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติ         
กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดแพร่ ดังนี้  

    1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
     จำนวน 13 รายการ      เป็นเงิน 11,597,800.- บาท 
    2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
     จำนวน 4 รายการ    เป็นเงิน      121,000.- บาท 
    3. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   
     จำนวน 2 รายการ              เป็นเงิน        14,000.- บาท 
    4. กองคลัง จำนวน 3 รายการ   เป็นเงิน         64,500.- บาท 
    5. กองช่าง จำนวน 8 รายการ   เป็นเงิน  13,888,200.- บาท 
 
 
 
 



๙ 
 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์    6. กองสวัสดิการสังคม   
ปลัด อบจ.แพร่     จำนวน 5 รายการ    เป็นเงิน      332,500.- บาท
    7. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
     จำนวน 4 รายการ           เป็นเงิน   7,839,400.- บาท  
    8. กองสาธารณสุข   
     จำนวน 11 รายการ   เป็นเงิน      316,300.- บาท  

   รวมขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
จำนวน 50 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 34,173,700.- บาท (สามสิบสี่ล้าน-        
หนึ่ งแสนเจ็ดหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏ           
ตามเอกสารที่แนบเสนอทุกท่านแล้ว 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย                
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง.(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด             
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็น                     
ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ               
กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของส่วนราชการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ดังกล่าว เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม    ถ้าไม่มีทา่นใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมต ิ

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี -                 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มตทิี่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 21 ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไมเ่หน็ชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานทีป่ระชุม งบประมาณ พ.ศ.2566  
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 
 
 
     



๑๐ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธานสภา อบจ.แพร่  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ประธานทีป่ระชุม   ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ว่าที ่ร.ต.ศุภชัย ทานะขนัธ์   เรี ยนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
ปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน            
ไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ครุภั ณ ฑ์ คอม พิ ว เตอร์ห รื อ อิ เล็ กท รอ นิ กส์  จ ำน วน  1 0  รายการ                 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
จำนวน 12 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ และ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 36 รายการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 546,190.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อย- 
เก้าสิบบาทถ้วน) 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย                
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง.(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด             
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็น                     
ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ               
กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง             
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 36 รายการ เป็นเงินทั้ งสิ้น 
546,190.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่ งร้อย เก้าสิบบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย 
 จึ งเรี ยนมาเพ่ื อให้ สภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งห วั ดแพร่                 
โปรดพิจารณาต่อไป 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม    ถ้าไม่มีทา่นใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมต ิ

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี -                 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 
 
 
 



๑๑ 
 

มตทิี่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 21 ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไมเ่หน็ชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานทีป่ระชุม งบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 
    

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ระเบียบวาระที ่6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ทีจ่ะเสนอหรอืไม ่     
ประธานที่ประชุม  ขอเชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           
จงัหวัดแพร ่อำเภอสอง เขต 2  

สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เมื่อครั้งที่ผ่านมา ผมได้ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ติดตามเรื่องของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกึ๋น 2 และโครงการอ่างเก็บน้ำ
ห้วยเป้า เมื่อวันที่  19 กันยายน 2566 ทางชลประทานได้มาประชุม
ปฐมนิ เทศโครงการ ที่ หอประชุมที่ ว่ าการอำเภอสอง จั งหวัดแพร่                       
มีการว่าจ้างบริษัท เพ่ือมาดำเนินการสำรวจออกแบบ และช่วงเดือนเมษายน 
2567 จะมาพบปะกับพ่ีน้องชาวบ้าน บ้านดอนแก้วและบ้านนาหลวง                    
อีกครั้ง สำหรับบ้านดอนแก้ว คือ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกึ๋น 2  และ             
บ้านนาหลวง คือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า ในเดือนสิงหาคม 2567              
ประชุมเรื่องค่าสำรวจออกแบบ ในเดือนกันยายน 2567 ส่งมอบงาน                 
ให้กับทางชลประทาน เพ่ือนำโครงการไปบรรจุในปีงบประมาณ 2568                
ผมจึงฝากผานท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ เรื่องโครงการอ่างเก็บน้ำ
ของอำเภอสอง ขอให้ท่านนายกฯ ช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วย เขาจะมา
ดำเนินการสำรวจออกแบบในพ้ืนที่เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน
2566 ถึง เดือนกันยายน 2567 เมื่อดำเนินการสำรวจออกแบบแล้วเสร็จ 
จะส่งให้ทางชลประทานเพ่ือดำเนินการต่อไป อ่างเก็บน้ำแม่สะกึ๋น 2             
ตั้งอยู่ที่หมู่  6 บ้านดอนแก้ว ตำบลสะเอียบ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง                 
ประเภทเขื่อนดินถมแบบแบ่งส่วน ความจุ 19.67 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำ
ห้วยเป้า ตั้งอยู่ที่หมู่  4 บ้านนาหลวง ตำบลสะเอียบ เป็นอ่างเก็บน้ำ             
ขนาดเล็ก ประเภทเขื่อนคอนกรีต ความจุ 2 ล้าน ลบ.ม. อยู่ทางด้านฝั่งซ้าย
ของแม่น้ำยม และท่านนายกฯ        .         

 
 



๑๒ 
 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง ของแม่น้ำยม และท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ท่านวีฤทธิ กวยะปาณิก 
เลขานุการนายกฯ ลงพ้ืนที่อย่างเร่งด่วน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพ้ืนที่
สะเอียบโมเดล ทั้ง 2 โครงการนี้  จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง           
ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ ขอบคุณครบั 

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานทีป่ระชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 

นางมยุรี  ยาวิชัย   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 ดิฉันนางมยุรี  ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 
 ขออนุญาตเป็นการพูดคุยให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงเรื่องที่ 2 วันก่อน 
ดิฉันได้รับการประสานงานจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
ของเรา ให้ไปแจกไม้เท้าและรถเข็น จากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เลยทำให้ได้มีโอกาส
ไปพบปะกับประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน เป็นคนป่วยติดเตียง ซึ่งเราต้องนำ         
ทั้งรถเข็นและไม้เท้าไปมอบให้เขา ขอเล่าบรรยากาศให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้าง 
เนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นคนป่วยติดเตียงก็จะมีฐานะยากจนด้วย 
เราเข้าไปในบ้านเราจะมีความรู้สึกว่า เขาต้องได้รับความช่วยเหลืออีก
มากมาย เพราะว่าคนป่วยติดเตียงนอกจากหาเงินไม่ได้แล้ว  คนเฝ้าไข้               
ก็ ไม่สามารถมีรายได้  มีบ้ านหลายหลั งมาก ที่ เราเข้าไปแล้วรู้สึกว่า           
เราต้องหางบประมาณไปช่วยเหลือ ดังนั้นจึงขอฝากท่านนายกฯ มีส่วนใด 
งบประมาณใด หรือเราสามารถจะตัดส่วนไหน เพ่ือนำไปช่วยเหลือให้กับ
ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงผู้ดูแลผู้ป่วยให้ ได้รับความช่วยเหลือมากยิ่ งขึ้น             
เมื่อ 2 วันก่อนไปที่ รพ.สต.ท่าข้าม ซึ่งวันนั้นก็จะมีความวุ่นวายพอสมควร 
เพราะเขามีการตรวจวัดสุขภาพ เรื่องของการตรวจวัดน้ำตาลและความดัน 
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ ของเราส่วนหนึ่ งอาจจะไม่มีความรู้ เรื่องการแพทย์                     
ทำให้ทุลักทุเลพอสมควร ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีรถสามารถไปรักษาที่ อ่ืนได้              
เขาก็จะไม่ไปใช้บริการ รพ.สต. แต่ชาวบ้านที่ไปใช้บริการ รพ.สต. ส่วนใหญ่
เป็นผู้ยากไร้จริงๆ เพราะฉะนั้นจึงดูทุลักทุ เลพอสมควร จึงขอเรียนให้          
ท่านนายกฯ ทราบ และขอขอบพระคุณ สำหรับรถเข็น 5 คัน ซึ่งได้นำไป
มอบให้ผู้ยากไร้จริงๆ ไม้เท้า 10 อัน แต่ถามว่าพอต่อความต้องการหรือไม่ 
เมื่อเดินไปพบกับพ่ีน้องประชาชนแล้วก็มีฝากมาอีกหลายท่านว่า ถ้าทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สามารถสนับสนุนได้ ก็ขอให้ทางฝ่ายบริหาร
ช่วยสนับสนุน ขอบคุณค่ะ 
 

 
 
 



๑๓ 
 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม            
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครบั 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

สำหรับกรณีที่ท่านภิญโญ ชมภูมิ่ง ได้เรียนมานั้น ความจริงแล้ว
ไม่ใช่หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เท่าไหร่ เป็นการประสานงาน
นอกองค์กร การสำรวจออกแบบอ่างเก็บทั้ง 2 แห่ง เป็นเรื่องของชลประทาน 
จะช้าจะเร็วเราคงไม่สามารถไปเร่งดำเนินการได้ แต่จะขอรับเรื่องไปติดตาม
ให้อีกครั้ง สำหรับที่ท่านมยุรี ยาวิชัย ได้เรียนให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้              
ได้รับทราบ ผมขออธิบายให้ทุกๆ ท่านได้รับทราบ งบประมาณที่นำไปจัดซื้อ
รถเข็นและไม้เท้า เพ่ือมอบให้ผู้ป่วยผู้พิการนั้น เป็นงบประมาณของกองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ กองทุนนี้ร่วมกันระหว่างสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมสมทบทุน 
ความจริงแล้วเขาให้สมทบทุนเท่ากันหรือมากกว่า ในปีที่ผ่านมาทาง สปสช. 
อุดหนุนมา 1,500,000 บาท ทางเราสมทบทุน 2,000,000 บาท         
โดยวัตถุประสงค์ของกองทุนแล้วเป็นกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เขาให้ไว้
สำหรับผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลและต้องการการฟ้ืนฟูก่อนที่จะติดเตียง 
ถ้าผู้ป่วยติดเตียงเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทันที เรามีหน้าที่
พยายามทำอย่างไรไม่ให้เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียง ขอเรียนให้สมาชิกสภาฯ         
ทุกท่านรับทราบว่า ถ้ามีผู้ป่วยที่ยังไม่ติดเตียง เราจะช่วยได้ตรงเป้าหมาย      
มากขึ้น ถ้าหากติดเตียงไปแล้วเราก็ช่วยได้บ้างแต่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่เท่าไหร่ 
เช่น ซื้อผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดเตียง ตามปกติทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่เขาจะซื้อให้ก่อน เมื่องบประมาณเขาไม่พอ เขาก็จะมาขอจากทาง
กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ไปช่วยได้ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง 1 คน              
เขามีผ้าอ้อมให้เปลี่ยนได้วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 9.50 บาท อย่างไรก็ตาม
ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ดูว่า ส่วนใหญ่ที่ติดต่อมาอยากให้เราดูแล ถ้าเป็น
ผู้ป่วยที่กระดูกสะโพกหัก ซึ่งถ้าล้มอีกครั้งจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลย 
ทางเขาก็อยากให้เราเข้าไปดูแล ทำอย่างไรไม่ให้เขาล้ม เช่น ไปปรับปรุงที่อยู่
อาศัยไม่ให้เกิดความเสี่ยง พื้นไม่ลื่น ห้องน้ำมีราวจับ ห้องน้ำเป็นแบบนั่งราบ
ไม่ใช่นั่ งยอง เคสเหล่านี้ท่านสามารถติดต่อกองสาธารณสุข โดยตรง             
ไม่ใช่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แต่เป็นงบประมาณ
ของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ เพื่อที่จะไปช่วยเหลือ ปรับปรุงบ้าน 
เป็นกองทุนฟ้ืนฟู เรื่องฟ้ืนฟูทำได้หมด จึงขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

 
 
 
 






